

ที่ พม ๐๒๐๙/

๑๗๑๙



สคค.

ส่ง : กสค.

รับที่ : ธ4073/65

25 เม.ย. 2565 เวลา 12.07 น.



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความคุ้มค่าของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๐๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอความเห็น เรื่อง รายงานการประเมินความคุ้มค่าของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับทราบรายงานการประเมินความคุ้มค่าของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีข้อสังเกตว่าการดำเนินงานของ บจธ. โดยเฉพาะประเด็นการประเมิน มิติที่ ๕ การวิเคราะห์ความซับซ้อนในการดำเนินการตามบทบาท ภารกิจของ บจธ. เปรียบเทียบกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ในประเด็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร หรือผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัย มีความซับซ้อนกับการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ รวมถึงซับซ้อนกับการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นว่าควรนำรายงานการประเมินความคุ้มค่า บทเรียน ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัด รวมทั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และแนวคิดในการดำเนินงานของ บจธ. และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ไปประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. และการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ด้วยความรอบคอบและรัดกุม เพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่า และไม่เป็นการระงับประมาถแผ่นดิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุติ ไกรฤกษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๙๔